

Hyundai Thành Công triển khai chương trình 'Mua xe new - Trúng xế yêu'

09:28 07/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Từ ngày 1/10, liên doanh Hyundai Thành Công chính thức khởi động chương trình “Mua xe new - Trúng xế yêu”, mang đến cơ hội trúng thưởng xe Hyundai cùng nhiều phần quà giá trị cho khách hàng.

Hai tháng 10 và 11 được coi là thời gian cao điểm mua sắm cuối năm, nhất là với sản phẩm ô tô được sản xuất trong nước khi đây là 2 tháng cuối được hưởng ưu đãi phí trước bạ 50% từ Chính phủ.



Theo nhiều chuyên gia nhận định, đây chính là thời điểm vàng để khách hàng mua sắm cho mình một chiếc ô tô. Chính vì vậy, Hyundai Thành Công đã triển khai chương trình “Mua xe new - Trúng xế yêu” để tạo cơ hội sở hữu xe lớn hơn cho các khách hàng.

Theo đó, tất cả khách hàng có hộ khẩu tại Việt Nam và mua xe tại hệ thống đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công trên toàn quốc sẽ nhận ngay 01 phiếu bốc thăm trúng thưởng, với cơ hội

trúng thưởng 1 trong 3 chiếc xe ô tô hiện đại, trẻ trung đang được sản xuất và phân phối trong nước:

- **Hyundai Custin 1.5 Turbo đặc biệt**
- **Hyundai Venue 1.0 Turbo đặc biệt**
- **Hyundai Grand i10 1.2 AT**

Trong đó, Hyundai Custin là mẫu MPV 7 chỗ cỡ trung được giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ tháng 9/2023. Chiếc xe sở hữu khung gầm toàn cầu N3 của Hyundai Motor, cùng những trang bị hiện đại dẫn đầu phân khúc như hệ thống an toàn chủ động SmartSense, ghế ngồi Captain độc lập, động cơ Smartstream tăng áp 1.5L hoặc 2.0L. Hyundai Custin được phân phối với 3 bản với giá bán lẻ khuyến nghị từ 850 triệu đồng.



Hyundai Venue là mẫu A-SUV được ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 12/2023. Chiếc xe sở hữu thiết kế cá tính, thời trang cùng động cơ 1.0 Turbo cho công suất 120 mã lực, mạnh nhất phân khúc. Venue được sản xuất & phân phối với 2 phiên bản với giá bán lẻ khuyến nghị từ 499 triệu đồng.



New Grand i10 được ra mắt thị trường từ tháng 6/2024. Chiếc xe vẫn được giữ những nét thiết kế được khách hàng ưa chuộng với vẻ thời trang, trẻ trung và hiện đại. New Grand i10 được phân phối với 6 tùy chọn phiên bản sedan & hatchback cùng giá bán lẻ khuyến nghị từ 360 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội trúng thưởng tủ lạnh Instaview 635L, TV 4K 75 inch, máy lọc không khí cùng nhiều phần quà có giá trị khác. Chương trình triển khai từ ngày 1/10 - 30/11/2024 tại tất cả các đại lý Hyundai uỷ quyền trên toàn quốc.

Thông tin chi tiết về chương trình, quý khách hàng liên hệ trực tiếp đại lý Hyundai gần nhất hoặc hotline 1900.56.12.12.

Minh Đức

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/hyundai-thanh-cong-trien-khai-chuong-trinh-mua-xe-new-trung-xe-yeu-bmn>